



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินทางโครงการพระราชดำริเร่งรัฐปฏิบัติการด่วน

### ลดต้นทุนการผลิตให้สมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่และสุกร

กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินทางโครงการเร่งรัดปฏิบัติการด่วน ประชาธิปไตย คัดลอกกฎบริหารนอกรอบ

ในส่วนของกลุ่มลดค่าครองชีพ 2 โครงการ งบประมาณ 63 ล้านบาท เน้นการ ลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกร ด้วยการ ฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ และสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร และ สนับสนุนค่าก่อสร้างอุปกรณ์การตลาด พร้อมจัดสรรงบประมาณสำหรับชดเชยดอกเบี้ยใน กรณีที่สหกรณ์ต้องกู้เงินเพื่อนำไปเป็นทุนหมุนเวียนผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อัตราร้อยละ 3 มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการแล้ว 8 สหกรณ์

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินโครงการเร่งรัฐปฏิบัติการด่วน หรือโครงการปฏิบัติการประชานิยม คัดลอกกฎบริหารนอกรอบ ซึ่งมีโครงการ ในส่วนของกลุ่มลดค่าครองชีพ รวม 9 โครงการ และเป็นโครงการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ 2 โครงการ งบประมาณ 63 ล้านบาท คือ โครงการลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรรายย่อย งบประมาณ 57 ล้านบาท โดยขอสนับสนุนงบประมาณดำเนินการเพื่อการฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร และเกษตรกร และขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอุปกรณ์การตลาด เช่น โกดังเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว์ ลานตาก เครื่องซัง เครื่องไม้ เครื่องผสมอาหาร นอกจากนี้ ยังให้สินเชื่อ ในกรณีที่สหกรณ์ต้องกู้เงินเพื่อนำไปเป็นทุนหมุนเวียนผ่านธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้อัตราร้อยละ 3 แต่งบประมาณส่วนต่าง อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 9 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายการจ้างผู้เชี่ยวชาญในการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงสุกร และไก่ไข่ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงาน จำนวน 8 ล้านบาท ซึ่งมีสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ 8 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรเชียงใหม่-ลำพูน จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอุดรดิตถ์ จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์พัทลุง จำกัด ชุมชุม สหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออก จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี รี จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่มแม่มน้อย จำกัด

“ทั้งนี้ ได้มีการหารือร่วมกับ 8 สหกรณ์ เพื่อทำความเข้าใจ ถึงแนวทางในการดำเนิน โครงการดังกล่าว แล้วเบื้องต้นได้ให้ทั้ง 8 สหกรณ์ ไปเขียนแผนโครงการ และแบบโกดังเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยเสนอผ่านสหกรณ์จังหวัด ก่อนเสนอมายังกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อทำการวิเคราะห์ และอนุมัติงบประมาณ ภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้ ” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

สำหรับการดำเนิน โครงการที่สอง คือ โครงการเพิ่มช่องทางการขายให้กับเกษตรกรรายย่อย ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณ 6 ล้านบาท ซึ่งมีสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ 4 สหกรณ์เข้าร่วม เพื่อจัดหาช่องทางจำหน่ายโดยตรงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ จะร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านสำนักงานสหกรณ์จังหวัด หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หาสถานที่จำหน่ายไข่ไก่ โดยสหกรณ์จะนำไข่ไก่ไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรงอย่างน้อยเดือนละครั้ง ซึ่งโครงการนี้ภาครัฐจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขายตรง เช่น การสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ในการบรรจุไข่ไก่ไปจำหน่าย การประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ จะเริ่มต้นดำเนินการโดย สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด นำไข่ไก่ไปจำหน่าย ณ ตลาดกลางจังหวัดเชียงใหม่ และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด นำไข่ไก่ไปจำหน่ายที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

